

Số: 02 - TB/BCĐ  
"BCĐ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính  
cấp xã trên địa bàn xã giai đoạn  
2023-2025"

Chí Tân, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 -2025

----

Căn cứ Quyết định số 02 - QĐ/ĐU ngày 05/03/2024 của Đảng uỷ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã giai đoạn 2023 -2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên như sau:

**1. Đồng chí Lê Văn Hà**, Bí thư đảng uỷ - Trưởng ban: Chỉ đạo chung việc thực hiện và hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; triệu tập, chủ trì, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng uỷ về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

**2. Đồng chí Đào Văn Sinh**, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban Thường trực: Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 -2025 Chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng đạt kết quả theo KH của các cấp. Đảm bảo điều kiện, phương tiện phục vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo sự chỉ đạo của cấp trên; kiểm chứng và hoàn thiện hồ sơ sáp nhập xã Chí Tân với Đại Hưng để thông qua Ban Chấp hành đảng bộ xã, HĐND xã. Thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền và thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. **Trực tiếp phụ trách Thôn Tân Hưng** và chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng. Chịu trách nhiệm về kết quả, lấy ý kiến cử tri tại thôn Tân Hưng

**3. Đồng chí Nguyễn Thị Vui**, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - Phó Trưởng ban: Trực tiếp giúp Trưởng ban giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; phụ trách, chỉ đạo các Ban của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. Theo dõi, nắm bắt cán bộ, đảng viên, cán bộ MTTQ, BCH các hội, đoàn thể từ xã đến thôn về việc thực hiện tổ chức lấy ý kiến cử tri về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng. Chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Nghi Xuyên.

**4. Đồng chí Bùi Thị Hương,** Ủy viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ - Ủy viên: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc sáp nhập thực hiện đúng theo quy trình, đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp HĐND xã để thông qua đề án và hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã do UBND xã trình kỳ họp theo quy định của pháp luật;

Theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của pháp luật trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trường ban. **Trực tiếp phụ trách Thôn Nghi Xuyên** và chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng, chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Nghi Xuyên.

**5. Đồng chí Đinh Ngọc Thiên,** Ủy viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN xã- Ủy viên: Giúp Trường ban điều hành công việc được phân công. Chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn và phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành công tác về tổ chức lấy ý kiến cử tri ở những đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc sáp nhập đảm bảo dân chủ, đúng luật; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trường ban. **Trực tiếp phụ trách Thôn Cốc Phong** và chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng, chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn cốc Phong

**6. Đồng chí Nguyễn Văn Tình,** Ủy viên BCH Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã - Ủy viên: Cùng tập thể lãnh đạo UBND xã theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc niêm yết, lập danh sách cử tri và các tổ bầu cử các thôn theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo về chủ trương, đường lối xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các thôn triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã. là Tổ trưởng tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp việc trực tiếp cho các đồng chí Trường, Phó Ban Chỉ đạo xã Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trường ban. Cùng đc Đinh Ngọc Thiên TV phụ trách, chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng, chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn cốc Phong

**7. Đồng chí Nguyễn Văn Nam**, Trưởng Công an xã – Ủy viên: Chỉ đạo lực lượng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến, tư tưởng trong ND đối với việc thực hiện lấy ý kiến cử tri về công tác sáp nhập 2 xã Chí Tân và Đại Hưng, Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tuyên truyền không đúng với nội dung của việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị và tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; phối hợp với cơ quan Quân sự xã xây dựng và thực hiện tốt phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri trong việc, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.

**8. Đồng chí Đặng Phong Trường**, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã: Theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; phối hợp với Công an huyện xây dựng và thực hiện tốt phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. Cùng các đ/c đảng ủy khu vực chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng, chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Nghi Xuyên

**9. Đồng chí Hoàng Quang Huynh**, Đ/c Đào Văn Quyết, Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức tư pháp-Hộ tịch. Phối hợp với CA rà soát nhân khẩu cử tri đảm bảo theo quy định của luật, trong công tác lấy ý kiến cử tri về thực hiện sáp nhập xã. chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Tân Hưng

**10. Đồng chí Lê Thị Khánh Hoà**, Văn phòng Đảng ủy – Ủy viên: Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, các Phó trưởng ban.

**11. Đồng chí Nguyễn Văn Cường**, Công chức Văn phòng thống kê UBND xã – Ủy viên: Chịu trách nhiệm nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời tham mưu giúp BCĐ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, các Phó trưởng ban.

**12. Đồng chí Đinh Văn San**, Đảng ủy viên, Công chức TC-KT xã - Ủy viên: Chịu trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND xã bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã; tham mưu chỉ đạo quản lý chặt chẽ tài sản công; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. Cùng các đ/c đảng ủy khu vực chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng, chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Cốc Phong

**13. Đồng chí Hoàng Thị Hoa**, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã – Ủy viên: Theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện và

thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. Cùng các đ/c đảng ủy khu vực chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng, chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Tân Hưng

**14. Đồng chí Lại Hợp Đức**, Bí thư đoàn – Ủy viên: Theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên và Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã. Cùng với các đ/c đảng ủy viên trên địa bàn thôn chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Cốc Phong và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.

**15. Đồng chí Đỗ Bá Cường** Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã- Ủy viên: Theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ hội và hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. Cùng các đ/c đảng ủy khu vực chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng, chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Nghi Xuyên

**16. Đồng chí Nguyễn Đình Khoa**, Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã – Ủy viên: Theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Cùng với các đ/c đảng ủy viên trên địa bàn thôn chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn Cốc Phong và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.

**17. Đồng chí Đỗ Thị Thủy**, công chức VH-TT xã. Phối hợp với đài TT, thường xuyên tuyên truyền các VB cấp trên và các quyết định, KH của ĐU, UBND và BCĐ sáp nhập xã trên hệ thống TT xã hàng ngày theo thời lượng tin bài.

**18. Đồng chí Nguyễn Đức Thái**, Bí thư chi bộ TH&THCS. Tuyên truyền vận động đến cán bộ công chức, viên chức của trường thực hiện đồng thuận trong công tác sáp nhập xã.

**19. Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn:** Tổ chức họp quần dân chính thôn để triển khai các quyết định, kế hoạch của đảng ủy, UBND về công tác thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã giai đoạn 2023-2025. Đồng thời phối hợp chỉ đạo và thực hiện lấy ý kiến cử tri trong thôn về công tác sáp nhập xã chí Tân với Đại Hưng, chịu trách nhiệm về kết quả lấy ý kiến cử tri tại thôn mình, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn để báo cáo BCĐ, UBND xã và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cần tích cực chủ động, linh hoạt, sáng tạo phối hợp với các cấp, các ngành có giải pháp hữu hiệu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra toàn diện thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã.

Thường xuyên báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy những vấn đề phát sinh để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo/.

Nơi nhận:

- BCD huyện/ đề BC
- Đ/c Nguyễn Thanh Hải, UV. BTV/ đề BC
- Đ/c Nguyễn Văn Đạt, HUV đề BC
- Ban Thường vụ Đảng ủy/đề CD
- Thành viên Ban Chỉ đạo/đề TH
- Các Ban, ngành, UBMTTQVN, các đoàn thể xã/đề TH
- Lưu VPDU.

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY**  
kiêm  
**TRƯỞNG BAN**



**Lê Văn Hà**